

Cán bộ bệnh viện YDCT Hà Giang hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật tại Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì và Trạm Y tế xã Hồ Thầu huyện Hoàng Su Phì

Là đơn vị y tế chuyên khoa hạng II đứng đầu tuyến tỉnh về Y học cổ truyền được Sở Y tế Hà Giang phân công hỗ trợ tuyến dưới về công tác YHCT. Thời gian qua, Bệnh viện Y Dược cổ truyền đã đẩy mạnh các hoạt động chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến huyện. Nhờ đó giúp các đơn vị y tế cơ sở nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào vùng khó khăn, hoàn thiện quy trình chuyên môn và phát triển các kỹ thuật chuyên chuyên khoa YHCT giúp người dân được thụ hưởng các tiến bộ điều trị.

Năm 2023, bệnh viện đã xây dựng kế hoạch cử cán bộ hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho Trạm Y tế xã Hồ Thầu, bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phì và Trạm Y tế xã Thành Phìn Huyện Xín Mần.



Bác sĩ bệnh viện YDCT Hà Giang cập nhật kiến thức YHCT cho cán bộ tuyến huyện

Ngày 08/5/2023 đến 11/5/2023 đoàn công tác của bệnh viện YDCT đã tổ chức trực tiếp xuống cơ sở hỗ trợ toàn diện về lý thuyết, thực hành, ưu tiên chuyển giao các kỹ thuật như Quy trình khám YHCT, kết hợp YHCT với YHHĐ; Kỹ thuật Ngâm thuốc YHCT; Kỹ thuật tác động cột sống cho cán bộ làm công tác Y học cổ truyền tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phì và Trạm Y tế xã Hồ Thầu huyện Hoàng Su Phì.



Bác sĩ Bệnh viện YDCT hướng dẫn kỹ thuật tác động cột sống

Ngoài các kỹ thuật YHCT được triển khai trên, các bác sĩ bệnh viện YDCT Hà Giang còn hỗ trợ hướng dẫn cán bộ làm công tác Y học cổ truyền của Bệnh viện và Trạm Y tế xã các kỹ thuật khó trong châm cứu và tập vận động cho người bệnh liệt 1/2 người do tai biến mạch máu não.



Bác sĩ Hướng dẫn kỹ thuật châm cứu, điện châm cho cán bộ làm công tác YHCT

Các kỹ thuật thăm khám, điều trị YHCT được triển khai trên địa bàn huyện mang đến lợi ích thiết thực cho người dân, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại điều trị bệnh.

Đây là giải pháp nâng cao kiến thức, năng lực cho cán bộ y tế cơ sở, hỗ trợ các bệnh viện tuyến huyện và Trạm Y tế xã thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền, Y học cổ truyền kết hợp với YHHĐ.

Người đưa tin: Trần Thị Thanh Nga (Phòng KHTH-CNTT)